

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ประจำปี 2566 และกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อย



รายงานผลการ การประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 และกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและ
วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 และกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้
สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อย ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย กำนันตำบลสัมป่อย
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อย ในวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปรึกษาหารือกำหนดแนวทางและวางแผนการจัด
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 และกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรม
ผู้สูงอายุตำบลสัมป่อย โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สูงอายุ
ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการดำเนินชีวิต ตลอดจนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และ
ดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเปลี่ยนจาก “ภาระ” ให้
เป็น “พลัง” ของสังคม โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของการฝึกอบรมในช่วงกลางวัน พร้อมกับการ
จัดกิจกรรมการกุศลในภาคกลางคืน โดยมีการแสดงมหรสพลิเก ชุมนมัจฉาพาเพลิน(ตกไข่ปลา) และการออกร้านต่างๆ เพื่อ
หารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อย

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑. การจัดกิจกรรมภาคกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เห็นควรดำเนินกิจกรรมในรูปแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยได้จัดทำกำหนดการไว้

๒. กิจกรรมการกุศลภาคกลางคืน เนื่องจากเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อรายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลสัมป่อย จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม โดยในส่วนของชมรมัจฉาพาเพลินให้มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยร่วมกับตัวแทนจากชุมชน กิจกรรมปิกนิก มอบหมายให้ผู้นำชุมชนจัดหาคณะทำงานร่วมกิจกรรมปิกนิก ในส่วนของชมรมบุษบาธิปไตยและจุดตั้งกองผ้าป่า มอบหมายให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้ดำเนินการ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ได้นำข้อเสนอแนะ ข้อตกลง ตามมติที่ประชุมนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 และกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อยในวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2566